



BỘ TÀI CHÍNH

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2026

THƯ CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Nhân dịp bước sang năm mới 2026 và đón Xuân Bình Ngô, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy và Lãnh đạo Bộ Tài chính, tôi thân ái gửi tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Tài chính lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Năm 2025 đã khép lại với nhiều dấu ấn đặc biệt đối với ngành Tài chính, là năm đầu tiên Bộ Tài chính hoạt động theo mô hình mới sau khi hợp nhất với Bộ Kế hoạch và Đầu tư; sáp nhập Bảo hiểm xã hội Việt Nam; tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và một phần chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia. Trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, trong nước còn gặp nhiều khó khăn, thách thức do lũ lụt bất thường xảy ra nghiêm trọng trên diện rộng, gây hậu quả nặng nề cho đời sống và sản xuất; toàn ngành đã phát huy truyền thống 80 năm vẻ vang, đoàn kết, đổi mới, kỷ cương và trách nhiệm; chủ động, quyết liệt triển khai các giải pháp quản lý, điều hành chính sách tài khóa linh hoạt, hiệu quả, kết hợp đồng bộ với các chính sách kinh tế vĩ mô; tiếp tục thực hiện mạnh mẽ các chính sách giảm thuế, phí, tiền thuê đất để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân. Qua đó góp phần quan trọng ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, kiểm soát lạm phát, giữ vững an ninh tài chính quốc gia, ổn định đời sống xã hội và thúc đẩy tăng trưởng sản xuất, kinh doanh. Với những nỗ lực bền bỉ đó, ngành Tài chính đã hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao, với các chỉ tiêu đạt và vượt mức đề ra.

Năm 2026 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, mở ra chặng đường phát triển mới đòi hỏi yêu cầu ngày càng cao đối với ngành Tài chính. Trách nhiệm phía trước là hết sức nặng nề, song cũng là cơ hội để toàn ngành tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột của chính sách tài khóa trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tôi tin tưởng sâu sắc rằng, với điểm tựa truyền thống đoàn kết, kỷ cương, bản lĩnh và trí tuệ, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Tài chính sẽ tiếp tục chung sức, đồng lòng, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Hòa chung không khí cả nước đang rộn ràng đón Xuân mới, tôi trân trọng kính chúc các đồng chí cùng gia đình luôn dồi dào sức khỏe, tràn đầy niềm tin, hạnh phúc và thành công. Chúc ngành Tài chính năm 2026 tiếp tục gặt hái nhiều thắng lợi mới, đóng góp ngày càng to lớn cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Thân ái,

NGUYỄN VĂN THẮNG
Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng
Bộ trưởng Bộ Tài Chính

